

- **กรมการทูตฝ่ายทหาร :** ศวภณ ไรตนา s@nationgroup.com
- **ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ :** เบญจวรรณ เมธีจินดาบุต b@nationgroup.com
- **บรรณาธิการบริหาร :** เฉลา กาญจนว ชาล s@nationgroup.com
- **บรรณาธิการบริหาร :** วีระศักดิ์ พงษ์อักษร w@nationgroup.com
- **บรรณาธิการฝ่ายผู้โฆษณา :** จิราภัฏ เหมบุต s@nationgroup.com

# ทัศนะวิจารณ์

กรุงเทพธุรกิจ



## เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

■ **ดร.บัณฑิต นิงอาม**  
bandit.n@nationgroup.com

**6** เมื่อครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปเป็นประธานการประชุมหารือของสภาผู้แทนราษฎรไทยร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเพื่อนบ้านที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยผมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยผมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจ

ปัญหาที่สภาผู้แทนราษฎรไทยกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการค้าเสรี ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก และในฐานะที่สภาผู้แทนราษฎรไทยมีหน้าที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการค้าเสรีขึ้นในประเทศไทย ผมจึงขอเสนอแนะว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการค้าเสรีขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

ประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเด็นแรกก็คือ การค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ประเด็นที่สองก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ประเด็นที่สามก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ประเด็นที่สี่ก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ประเด็นที่ห้าก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ประเด็นที่หกก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

แต่สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ความสนใจของสภาผู้แทนราษฎรไทยในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

การที่ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

แล้วเราจะลงทุนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ เรื่องที่ควรพิจารณาก็คือ การค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

# ลงทุนอย่างไรดีภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้

หนึ่ง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

สอง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

สาม เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

สี่ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ห้า เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

หก เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

เจ็ด เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

แปด เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

เก้า เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

สิบ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

## จับกระแส

■ ศรีัญญา ทองทัม  
saranya@nationgroup.com

# การเมืองเปลี่ยน พลังงานปรับ แต่ต้องราคาถูกรอ

เมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้ว ในด้านพลังงานก็ควรพิจารณาปรับโครงสร้างพลังงานให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

แต่การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

นอกจากนี้การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

การปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย

# ลักษณะ วจนาวันวิช

## นักการเงินผู้มุ่งสร้างฐานการพัฒนามหาชนที่ยั่งยืน



นายวิช วจนาวันวิช กรรมการผู้จัดการเงินแห่งธนาคารพาณิชย์

การเงินธนาคาร มีมติเอกฉันท์มอบรางวัล "นักการเงินแห่งปี 2553" ให้ ลักษณะ วจนาวันวิช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นับเป็นผู้บริหารธนาคารรัฐรายแรกของไทย 28 ปี ที่ได้บริหารธนาคารให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่ลักษณะ วจนาวันวิช ได้ทุ่มเทความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยสภาผู้แทนราษฎรไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าเสรีกับประเทศไทย



นายวิช วจนาวันวิช ได้รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2553 จากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ร่วมกับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายสุวิทย์ เกษมทรัพย์ นายสุวิทย์ เกษมทรัพย์ นายสุวิทย์ เกษมทรัพย์

**"ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ การแลกเปลี่ยนกันพร้อมกันระหว่างภาคการเงินในชนบทกับภาคการเงินในเมืองให้หายใจ"**

**4 คุณสมบัติเด่นของนักการเงินแห่งปี**

1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ลักษณะ วจนาวันวิช ได้ประกาศชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของ ธ.ก.ส. ว่า "มุ่งเป็นธนาคารที่พัฒนาชนบทให้เข้มแข็ง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ตลอดจนร่วมสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน"
2. เป็นนักการเงินที่มีอาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีภาวะผู้นำที่เด่นชัดในการนำพาองค์กร ด้วยการบริหารความสมดุลระหว่างบทบาทการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ต้องสนองนโยบายรัฐไปพร้อมกับการเป็นสถาบันการเงินที่ต้องดำเนินธุรกิจบนตลาดทุนระบบในการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้คนในสังคมมีวิสัยทัศน์ทางการเงินควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนการผลักดันโครงการสวัสดิการสังคมและบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ด้วยแนวคิดที่มุ่งการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เริ่มตั้งแต่การดูแลลูกค้าแล้วขยายไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรวมถึงเสถียรภาพที่ยั่งยืนร่วมกัน ทำให้การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของ ธ.ก.ส. มีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาคเกษตรและภาคการเกษตรในองค์กร ธ.ก.ส. กว่า 32 ปี สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นสูงสุดของ ลักษณะ วจนาวันวิช คือ "การแลกเปลี่ยนกันพร้อมกันระหว่างภาคการเงินในชนบทกับภาคการเงินในเมืองให้หายใจ" เป็นปณิธานอันแน่วแน่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและคนในชนบทได้รับบริการทางการเงินการธนาคารโดยไม่มีความแตกต่างไปจากคนในชุมชนเมือง พร้อมทั้งการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง บนพื้นฐานของภาคเศรษฐกิจที่พอเพียงและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน